

กำหนดการ

หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 14

ระหว่างวันที่ 4-5-6 เมษายน 2566

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

วันที่	เวลา (น.)	หัวข้อหลักสูตร
4 เม.ย. 66 (อังคาร)	9.00-12.00	มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานในภาคมหาชน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ <ul style="list-style-type: none">- แนวคิดในการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยในระบบราชการ- พัฒนาการของมหาวิทยาลัยในกำกับ- ลักษณะเฉพาะและความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น- ระบบบริหารจัดการพิเศษและสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรในภาคมหาชน
	13.00-16.00	ความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายมหาชนที่ส่งผลกระทบต่องานบริหารมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ <ul style="list-style-type: none">- กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการบริหารงานมหาวิทยาลัย- กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการกับความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย- กฎหมายความรับผิดทางละเมิดกับความรับผิดของบุคลากรมหาวิทยาลัย- กฎหมายว่าด้วยการพิจารณาอนุญาตของทางราชการกับมหาวิทยาลัย- แนวคิดว่าด้วยองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจกับมหาวิทยาลัย
5 เม.ย. 66 (พุธ)	9.00-16.00	ระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยกับประเด็นปัญหาทางกฎหมาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล <ul style="list-style-type: none">- ความแตกต่างระหว่างข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย- ความแตกต่างระหว่างระบบบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชการกับมหาวิทยาลัยในกำกับ- หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยที่กำหนดโดยองค์กรกลางบริหารงานบุคคล- ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในระบบบริหารบุคคลมหาวิทยาลัย- ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้งอธิการบดีและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในระบบอุดมศึกษาในปัจจุบัน <i>พร้อมการฝึกปฏิบัติการด้วยกรณีศึกษา</i>
6 เม.ย. 66 (พฤหัสบดี)	8.30-11.30	ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน ของมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล <ul style="list-style-type: none">- ระบบการจัดทำและพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยไทย- การบริหารจัดการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย- กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย- ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงบประมาณการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของมหาวิทยาลัย <i>พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษา</i>
	13.00-16.00	การตรวจสอบมหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต <ul style="list-style-type: none">- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย- อำนาจหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย- ระบบและขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) <i>ปัญหาและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการชี้มูลและการทักท้วงของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา</i>

พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00-10.15 น. และ 15.00-15.15 น.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม